

## Bài Học 6

\* 31 Tháng 10 – 6 Tháng 11

# Các Ẩn Dụ Sống Động



**Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này:** Sáng thế Ký 4:3-7; Dân số Ký 21:4-9; Ê-sai 29:16; Rô-ma 9:18-21; Giê-rê-mi 19; Hê-bơ-rơ 5:14; Giê-rê-mi 13:1-11.

**Câu Gốc:** “Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đồng mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao?” (Rô-ma 9:21).

Mọi học viên Kinh Thánh đều biết Kinh Thánh dùng nhiều ẩn dụ, biểu tượng hay hình bóng. Ẩn dụ là những điều ám chỉ các ý tưởng khác. Chẳng hạn như các nghi lễ của đền thánh hạ giới là ẩn dụ nhằm giải thích kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. “Ý nghĩa của đền thánh Do Thái vẫn chưa được thấu triệt. Các biểu tượng và các nghi lễ cử hành trong đền thánh truyền đạt những chân lý sâu xa mà Phúc Âm là chìa khóa để phanh phui. Trau dồi kiến thức về chương trình cứu chuộc của Thượng Đế sẽ giúp chúng ta thông hiểu được các chân lý mầu nhiệm được gói ghém trong các nghi lễ đền thánh.”—Phỏng trích từ trang 133 sách Các Bài Giảng dùng ví dụ của Đấng Cơ Đốc của bà Ellen G. White.

Sách Giê-rê-mi có nhan nhản các biểu tượng. Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về một vài biểu tượng ấy, xem thử chúng là gì, mang ý nghĩa gì, và dạy cho chúng ta bài học gì.

## Lẽ Thật Qua Các Hình Bóng

**Hãy** Đọc trong sách Sáng thế Ký 4:3-7. Hai của tế lễ khác nhau tượng trưng cho hai quan niệm nào?

---

---

Ngay ở phần đầu Kinh Thánh chúng ta đã thấy điểm dị biệt giữa hai quan niệm về việc dâng của lễ. Quan niệm thứ nhất qua lễ dâng của Ca-in là sự tự nỗ lực để vào thiên đàng. Quan niệm thứ hai qua lễ dâng của A-bên là sự được cứu rỗi chỉ dựa vào ân điển. Phương cách vào thiên đàng trong quan niệm thứ hai tùy thuộc hoàn toàn nơi Đấng Cứu Thế bị đóng đinh trên cây thập tự và chết thay cho chúng ta, như con sinh tể của A-bên đã bị giết.

**Ý nghĩa** của hình ảnh con rắn bằng đồng được nâng cao trên đầu gậy là gì? (Xin đọc trong sách Dân số Ký 21:4-9 và Giăng 12:32.)

---

---

“Dân Y-sơ-ra-ên đã thoát chết nhờ nhìn chăm vào con rắn được nâng cao. Cái nhìn đó tương đương với sức mạnh của đức tin. Họ được sống bởi vì họ tin tưởng điều Đức Chúa Trời phán bảo và đặt niềm tin tuyệt đối nơi lời hứa chữa lành của Ngài.”—Phỏng trích từ trang 431 sách Các Tộc Trưởng và Các Tiên Tri của Ellen G. White.

**Bạn có thể tìm thêm trong Kinh Thánh những hình bóng hay ẩn dụ nào khác về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Hình bóng nào đã làm bạn rung động trong lòng vì nó truyền cảm sống động ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời, cũng như khơi dậy trong bạn một hy vọng tràn trề nơi viễn ảnh được cứu chuộc ấy?**

---

---

---

**Thứ Hai** \* 2 Tháng 11

## Đất Sét Trong Tay Thợ Gốm

**Lẽ thật** then chốt nào được dạy trong sách Giê-rê-mi 18:1-10; Ê-sai 29:16; Ê-sai 45:9; Ê-sai 64:8; Rô-ma 9:18-21 và ý nghĩa của các biểu tượng trong các đoạn sách này là gì? (Xin cũng đọc Sáng thế Ký 2:7.)

---

---

---

---

Vì sự chống đối triền miên của dân Giu-đa, thật tình tiên tri Giê-rê-mi cũng đến lúc quá mệt mỏi và muốn buông xuôi. Có đáng để miệt mài phấn đấu cho tiền đồ của một dân tộc bội nghịch ngoan cố như vậy hay không? Lắm lúc tiên tri cảm thấy họ chẳng đáng cho ông phải hy sinh.

Nhưng sau đó, trong khi quan sát bàn tay điêu luyện của người thợ gốm, tiên tri Giê-rê-mi được Đức Chúa Trời cho xem một hình bóng sống động mô tả cách Ngài làm việc với đất sét loài người. Ví dụ về thợ gốm và đất sét cũng bao hàm những bài học khác, nhưng bài học chính ở đây là Đức Chúa Trời trị vì tuyệt đối trên muôn vật. Dầu tình huống quốc dân trông chừng như vô vọng, nhưng hình ảnh đất sét trong tay thợ gốm nhắc nhở cho ông nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn làm chủ tình thế. Ngài là cội nguồn vô tận của sức mạnh và quyền uy trong vũ trụ, và tối hậu rồi Ngài cũng sẽ chiến thắng thật hiển vinh.

**Làm thế nào để bạn có thể phó thác trọn vẹn cuộc đời bạn trong bàn tay Đức Chúa Trời, theo như ẩn dụ đất sét và người thợ gốm, dầu cho bất cứ việc gì xảy ra trong đời? Có các câu Kinh Thánh nào khác xác nhận Đức Chúa Trời là chủ tể của thế giới mà chúng ta đang sống hay không?**

---

---

---

## Sự Suy Thoái Của Một Quốc Gia

Sách Giê-rê-mi 19:4 kể lại một vài trường hợp điển hình của sự kiện trào lưu tà đạo đang chiếm lấy ưu thế trong xứ Giu-đa. Ngoài hành vi quên lãng Đức Chúa Trời, thờ cúng tà thần, và giết hại người vô tội, dân Giu-đa đã đánh mất đi nét độc đáo của mình, tức là khả năng làm những chứng nhân thành tín cho Thượng Đế ở thế gian đầy bất tín. Và vì thế, họ đã hóa ra tầm thường như bao dân tộc khác.

**Chúng ta** học được những bài học gì ở đây?

---

---

---

---

Bất người làm của tế thần là chuyện rất thông thường trong thời Cựu Ước, nhưng hành động đó vô cùng gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài cấm tuyệt dân Y-sơ-ra-ên không được nhúng tay trong tập tục này (Phục truyền Luật lệ Ký 18:10). Cụm từ “là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta” trong sách Giê-rê-mi 19:5 cho thấy tục lệ dâng người hoàn toàn xa lạ đối với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Nếu chính chúng ta, những tội nhân với lương tâm chai lì, mà còn cảm thấy giết người làm của cúng thần là một tập tục đáng kinh tởm, huống chi là Đức Chúa Trời toàn thiện thánh khiết.

Qua bao tháng năm chồng chất, áp lực mãnh liệt của văn hóa và tội lỗi đã lũng đoạn trầm trọng tâm hồn dân sự Đức Chúa Trời, đẩy họ mỗi ngày mỗi lún sâu vào tập tục tế thần gớm ghiếc. Đây là một bài học quý báu cho mỗi người chúng ta, phải luôn luôn đề cao cảnh giác, đừng để môi trường văn hóa làm cho mình bị mù lòa.

**Thứ Tư** \* 4 Tháng 11

## ĐẬP BỂ BÌNH GỐM

**Trong** sách Giê-rê-mi 19:1-15, tiên tri Giê-rê-mi đã làm gì và hành động đó có ý nghĩa gì?

---

---

---

---

Tiên tri Giê-rê-mi đã phải trở lại nhà người thợ gốm, nhưng lần này Đức Giê-hô-va muốn ông mang theo đầy đủ nhân chứng, hầu chứng kiến tận mắt và hiểu rõ những gì ông sắp làm. Các nhân chứng là trưởng lão và thầy tế lễ xứ Giu-đa (Giê-rê-mi 19:1). Trong tư cách lãnh đạo, họ chịu trách nhiệm cho tình hình trong nước. Vì vậy, họ cần phải lãnh hội ý nghĩa bức thông điệp quan trọng mà tiên tri muốn truyền đạt cho họ, qua hiệu lực của một hành động tượng trưng hết sức ngoạn mục.

Một cái bình vỡ không làm được gì cả! Nếu nó chỉ rạn nứt đôi chút thì còn có thể dùng cho các công dụng khác. Nhưng tiên tri Giê-rê-mi không phải chỉ làm bình rạn nứt sơ sài, mà đập cho bình bể nát tan tành, khiến nó hoàn toàn vô dụng. Ai có thể hàn gắn được một cái bình vỡ nát? Đức Chúa Trời đã ban cho dân tộc Do Thái một niềm hy vọng bất diệt vào một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên trong lúc hiện tại, khi tiên tri Giê-rê-mi đang rao giảng sứ điệp của Ngài, vận số người Giu-đa đã tới hồi cùng mạt, trừ khi họ chịu mềm lòng ăn năn hoán cải với Ngài.

**Hãy hình dung một đồ vật bị hư hại nặng ngoài khả năng sửa chữa. Công dụng chính của nó là gì, và việc gì đã xảy ra, biến nó thành vật vô dụng? Chúng ta cần cẩn thận như thế nào để tránh bị hư hại đến mức độ như vậy?**

---

---

---

## Đai Thắt Lưng Bằng Gai

**Hãy** Đọc trong sách Giê-rê-mi 13:1-11. Đức Giê-hô-va phán bảo tiên tri Giê-rê-mi đi mua món đồ nào và làm gì với vật ấy? Hành động đó tượng trưng điều gì?

---

---

---

---

Cái đai thắt lưng tượng trưng cho hai quốc gia Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Khi tiên tri mới mua về, đai vẫn còn nguyên vẹn và chưa bị dơ bẩn hay mòn rách. Hình ảnh tiên tri thắt đai quanh người cũng giống như Chúa gắn bó chặt chẽ với con cái của Ngài. Một số học giả Thánh Kinh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vải gai. Vì là vật liệu để may áo dài cho các thầy tế lễ (Lê-vi Ký 16:4), vải gai được dùng trong chuyện ngụ ngôn này để tượng trưng cho thánh tính và nhiệm vụ tế lễ của dân Giu-đa (Xuất Ê-đíp-tô Ký 19:6).

Tương tự như đai thắt lưng đã bị mục nát, danh dự và phẩm giá của thánh dân Chúa cũng cùng chung một số phận. Như đai gai thắt vào lưng làm vinh dự cho người thầy tế lễ, dân sự thánh của Đức Chúa Trời có lúc từng ở sát bên Ngài, và đó là hành động làm tôn vinh Ngài. Nhưng khi họ rời bỏ Ngài, họ bị môi trường văn hóa xã hội làm cho hoen ố.

**Xin đối chiếu sách Giê-rê-mi 13:11 với sách Phục truyền Luật lệ Ký 4:5-8. Các câu Kinh Thánh này cho thấy dân Y-sơ-ra-ên đã trải nghiệm điều nào? Ngoài ra, chúng ta cũng được khuyến cáo phải làm gì?**

---

---

---

---

## Nghiên Cứu Bổ Túc:

Hình bóng về người thợ gốm và cục đất sét—như đã được minh họa trong sách Rô-ma 9—nêu lên một câu hỏi rất quan trọng: bằng cách nào chúng ta có thể am hiểu được các hành động của Đức Chúa Trời. Thường trong thực tế chúng ta không hiểu được những việc Ngài can thiệp. Hiện trạng này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì bị giam hãm trong thể xác phạm nhân bất toàn, chúng ta gặp nhiều giới hạn trong khả năng quán thông đường lối của Đức Chúa Trời. Xin đọc trong sách Ê-sai 55:8.

Tuy nhiên, bù cho cái hữu hạn của kiếp làm người, chúng ta có Thập Tự Giá. Tiềm ẩn trong ấy là một lý do vô cùng mãnh liệt có thể giúp chúng ta tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời và tình yêu vô biên của Ngài, mặc cho biết bao nhiêu nhượng dầy phi lý đang lộng hành gào thét chung quanh.

“Đối với nhiều người, sự đâm chồi nảy mầm của tội lỗi, và nguyên nhân nào nuôi dưỡng giúp tội lỗi tăng trưởng là một câu đố đầy hóc búa. Họ nghe thấy những hung tin thông báo tác phẩm của điều ác, là các hậu quả đầy thâm sâu và hủy diệt. Họ ngày đêm khắc khoải tại sao những xấu xa bại hoại như vậy lại có thể lớn mạnh ngang nhiên dưới đôi mắt trị vì công minh của một Đức Chúa Trời bác ái, toàn tri, và toàn năng. Nan đề vĩ đại này là một điều huyền bí thâm sâu, mà người ta không tìm được câu trả lời hay giải thích nào khả dĩ hợp lý. Với tâm trạng bất ổn lẫn hoài nghi như vậy, mắt người ta bị mờ đi trước các lẽ thật rất cần thiết cho sự cứu rỗi đã được phô bày rành rành trong Kinh Thánh.”—Phỏng trích từ trang 492 trong sách *Thiện Ác Đấu Tranh* của bà Ellen G. White.

## Đề Tài Thảo Luận:

- 1 **Tình trạng tội ác lan tràn gây ra rắc rối nào cho niềm tin vào sự toàn trị công chính của Đức Chúa Trời? Kiến thức về cuộc đấu tranh vĩ đại giữa thiện và ác giúp chúng ta thế nào trong cố gắng giải đáp các nan đề rắc rối vừa kể?**
- 2 **Bạn còn biết hình bóng, biểu tượng hay ẩn dụ nào khác trong Kinh Thánh? Tại sao Đức Chúa Trời lại dùng các ẩn dụ? Ẩn dụ có ưu điểm gì?**